

บันทึกการรายงานการประชุม  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 3

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตอน

1.รายชื่อสมาชิกสภา อบต.ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นางวรรณิภา ภาพประดิษฐ์	ประธานสภา อบต.	(วรรณิภา ภาพประดิษฐ์)	
2	นายมะลาเชง อูมา	รองประธานสภา อบต.	(มะลาเชง อูมา)	
3	นายমনอ เปาะจิ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2	(มนอ เปาะจิ)	
4	นายบุเลาะเฮง เจ๊ะเต็ง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1	(บุเลาะเฮง เจ๊ะเต็ง)	
5	นายมะรุติง มะมิง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1	(มะรุติง มะมิง)	
6	นายสมโพธิ คงประสิทธิ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3	(สมโพธิ คงประสิทธิ์)	
7	นางปิ่นนรา แก้วทอง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3	(ปิ่นนรา แก้วทอง)	
8	นายสุรศักดิ์ หิรัญวิญญู	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4	(สุรศักดิ์ หิรัญวิญญู)	
9	นางสาวละเมียด ศรีอินทร์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4	(ละเมียด ศรีอินทร์)	
10	นายนิกร แก้วลายพรหม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5	(นิกร แก้วลายพรหม)	
11	นางอำไพ ศรีเพ็ชรสัย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5	(อำไพ ศรีเพ็ชรสัย)	
12	นางสาวณัฐภัทร รัตนเรือนสี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6	(ณัฐภัทร รัตนเรือนสี)	
13	นายเจ๊ะมูฮำมัดสัน เจ๊ะอูมา	เลขานุการสภา อบต.	(เจ๊ะมูฮำมัดสัน เจ๊ะอูมา)	

2.รายชื่อสมาชิกสภา อบต.ที่ลาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ

3.รายชื่อสมาชิกสภา อบต.ที่ขาดประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ

--	--	--	--	--

#### 4.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายทักษิณ ปุ้ยชุมผล	นายก อบต.	ทักษิณ ปุ้ยชุมผล	
2	นายอดุลย์ เบ็ญอะหมัส	รองนายก อบต.	อดุลย์ เบ็ญอะหมัส	
3	นางมาซีเตาะ ลีอนิ	รองนายก อบต.	มาซีเตาะ ลีอนิ	
4	นายนิത്യ ไชยสาลี	เลขานุการนายก อบต.	นิത്യ ไชยสาลี	
5	นางสุชาดา คงประสิทธิ์	ผอ.กองคลัง	สุชาดา คงประสิทธิ์	
6	นางสาวแวนูรไอนี แวะหะยี	รองปลัด อบต.	แวนูรไอนี แวะหะยี	
7	นางสาววรรณภา บุตรกลัด	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	วรรณภา บุตรกลัด	
8	นางสาวหนึ่งฤทัย ใหม่เพ็ชร	ผอ.กองการศึกษาฯ	หนึ่งฤทัย ใหม่เพ็ชร	
9	นางพิมพ์วิไล สรสีสม	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	พิมพ์วิไล สรสีสม	
10	นายปฐมพงษ์ จันทรอ่อน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ปฐมพงษ์ จันทรอ่อน	

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภา อบต.ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา อบต. ผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ครบองค์ประชุม นางวรรณิภา ภาพประดิษฐ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอน ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 และดำเนินการประชุมสภา อบต.ตามระเบียบการประชุมดังนี้

- ระเบียบวาระที่ 1** เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ 2** เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561  
ประธานสภา อบต. ขอให้เลขานุการสภา อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม  
เลขานุการสภา อบต. รายงานตัวต่อประธานสภา อบต. และแจ้งว่าบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ได้จัดทำเป็นเอกสารและให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจแล้วเสร็จ โดยได้สำเนาแจกจ่ายสมาชิกสภา อบต.แล้ว จึงขอให้สมาชิกสภา อบต.ตรวจสอบมีข้อผิดพลาดหรือไม่เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป  
ประธานสภา อบต. สอบถามที่ประชุมสภา อบต. ว่ามีผู้ใดจะแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่แล้วอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภา อบต.ขอแก้ไขอีก จึงถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ดอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561
- ระเบียบวาระที่ 3** กระทำถาม  
ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ 4** เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
4.1 รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรรูปจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอน เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562  
ประธานสภา อบต. เชิญประธานคณะกรรมการแปรรูปจัดตั้งรายงานมติที่ประชุมของคณะกรรมการแปรรูปจัดตั้ง  
นายสมโพธิ คงประสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม.3 ประธานคณะกรรมการแปรรูปจัดตั้งกล่าวรายงานตัวต่อ

ประธานสภา อบต. และได้รายงานมติที่ประชุมของคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ดังนี้

1. ที่ประชุมสภา อบต.ตอนในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 มีมติให้กำหนดระยะเวลายื่นคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตอน เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. รวมระยะเวลาเท่ากับ 24 ชั่วโมง โดยให้เสนอคำแปรญัตติได้ที่ห้องปฏิบัติงานสภา อบต.ตอน ผลปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ใดมายื่นคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตอน เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 จึงมีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติฯ นี้ตามร่างเดิมที่ประธานสภาฯ ได้ส่งให้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินพิจารณา
2. ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตอน เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
3. ไม่มีการขอสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน และไม่มีการสงวนคำแปรญัตติใดๆ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่

5.1 ญัตติเรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตอน เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 วาระที่ 2 ชั้นแปรญัตติ

ประธานสภา อบต.

เชิญเลขานุการสภา อบต.ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการสภา อบต.

กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภา อบต. และได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 51 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรรูปที่ดินแก้ไขเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติเป็นอย่างอื่น

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติหรือเห็นด้วยการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก

ประธานสภา อบต.

เนื่องจากคณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้แถลงว่าไม่มีผู้ใดยื่นคำแปรญัตติและคณะกรรมการแปรรูปที่ดินมีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตอน

เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ตามร่างเดิมประธานสภาฯ ได้ส่งให้ คณะกรรมการแปรรูปคดีพิจารณา โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดของ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตอน เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 โดยไม่มีการขอสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรรูปคดี และไม่มีการ สงวนคำแปรญัตติใดๆ

จึงได้ตรวจสอบองค์ประชุม ซึ่งปรากฏว่ามีจำนวน 12 คนครบองค์ประชุม จึงขอมติ จากที่ประชุมสมาชิกสภา อบต.ในการเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน ตำบลตอน เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ที่นายก อบต.เสนอมา โดย ไม่มีการแปรญัตติใดๆ และให้ผ่านวาระที่ 2 นี้ไปสู่การพิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป โดยการให้ยกมือขึ้นพันศิริชะ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ จำนวน 11 เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง

งดออกเสียง จำนวน 1 คน

ประธานสภา อบต.

5.2 ยุติเรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตอน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 วาระที่ 3 ขึ้นเห็นชอบในการตราข้อบัญญัติ เฉพาะเลขานุการสภา อบต.ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการสภา อบต.

กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภา อบต. และได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามี เหตุอันสมควรในการพิจารณาครั้งนี้ให้สภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ หรือไม่

ประธานสภา อบต.

ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีมติให้มีการอภิปรายในวาระสามหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงได้นับองค์ประชุม ปรากฏว่า มีจำนวน 12 คนครบองค์ประชุม จึงขอมติจากที่ ประชุมสภา อบต.ในการเห็นชอบตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตอน เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 เป็นข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วน ตำบลตอน โดยการให้ยกมือขึ้นพันศิริชะ

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ จำนวน 11 เสียง

ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ จำนวน 0 เสียง  
งดออกเสียง จำนวน 1 คน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  
ไม่มี

ประธานสภา อบต. กล่าวขอบคุณสมาชิกสภา อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
ดอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 และปิดประชุมเวลา 11.30 น.

(ลงชื่อ) เจ๊ะมูฮัมมัดสัน เจ๊ะอูมา ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายเจ๊ะมูฮัมมัดสัน เจ๊ะอูมา)  
เลขานุการสภา อบต.ดอน